

# SWIZER เปิดตัวคือออส อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ‘ตัวช่วย หุ่นสวย สุขภาพดี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์’



SWIZER แบรินด์ไทยที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปิดตัวคือออส อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ‘ตัวช่วย หุ่นสวย สุขภาพดี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์’ ในปัจจุบัน ผู้หญิงให้ความสนใจเรื่องของความสวยงามกันมากขึ้น และทุกคนอยากสวยและหุ่นดีไปพร้อมๆ กับมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วย

SWIZER แบรินด์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของคนไทย ที่ได้นำและคัดสรร Superfood ที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดเจีย, เมล็ดคีนัว, อาซาอิ เบอร์รี่ ฯลฯ พร้อมปลูกฝังนิสัยการกินที่ดีให้กับทุกเพศทุกวัยเพราะความสวยที่แท้จริงมาจากภายใน

แพทย์หญิงวาริรัตน์ โขมศิริ หรือ หมอริ ผู้บริหาร นีโอ เลเซอร์ คลินิก และเจ้าของแบรนด์ ‘SWIZER’ กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์สุขภาพกำลังมาแรง สาวๆ ที่อยากสวยและสุขภาพ ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อย่านวดอาหาร และต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายได้เผาผลาญ ใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ การเลือกรับประทานอาหารเสริมก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย

พร้อมเปิดตัว หนุณา-หนึ่งธิดา โสภณ ฟรีเซ็นเตอร์ คอฟฟี่ มิกซ์ พลัส อาซาอิ หวังเป็นตัวแทนปลูกฝังนิสัยการกินที่ดีให้กับวัยรุ่นไทย ที่กำลังให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและความสวยความงาม รวมถึงคนทุกเพศทุกวัยเพราะความสวยที่แท้จริงมาจากภายใน

หนุณา-หนึ่งธิดา โสภณ กล่าวว่า เคล็ดลับสุขภาพดีคือนอกจากการดูแลตัวเองแล้ว ก็ต้องปรึกษาแพทย์ ตรวจสุขภาพประจำปี และต้องดูว่าร่างกายของเรานั้นต้องการอะไรเพิ่มเติม เราต้องบำรุงอะไรบ้าง เรื่องอาหารเสริมก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่ง ซึ่งหนุณาจะเลือกที่ได้รับการวิจัยและมีการผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตชงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจาก SWIZER ตัวช่วยเรื่องหุ่นสวย สุขภาพดีที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น คอฟฟี่ มิกซ์ พลัส อาซาอิ เอาใจคอคาเฟ่ไปกับกาแฟที่หอมอร่อย พร้อมสุขภาพดีไปกับสารต้านอนุมูลอิสระจากอาซาอิ เบอร์รี่ ที่ให้คุณค่าสูงกว่าองุ่นแดงถึง 10 เท่า อยู่ในอันดับสูงที่สุดในตระกูลเบอร์รี่, มัลติ อะมิ

โน มิกซ์ ที่อัดแน่นไปด้วยประโยชน์สกัดจากปลาทะเลน้ำลึกและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ช่วยบำรุงผิวพรรณให้กระจ่างใส และชะลอความชรา ทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ และ Food Aerobic หรือ FAB ที่จะช่วยเสริมการเผาผลาญไขมัน (Fat Burning) และดูแลระบบขับถ่ายของเสียในร่างกาย (Detox) เพื่อสุขภาพดี ผิวสวย พุงยุบ หุ่นดีแน่นอน

แบรนด์ SWIZER ยังคงมุ่งมั่นเดินทางค้นหาวิจัยในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ Superfood ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคของคนทุกเพศ ทุกวัยต่อไป จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเรา อร่อย ปลอดภัย และให้คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเอาใจคนรักสุขภาพและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ โดยมีวางจัดจำหน่ายแล้วทั่วประเทศใน Gourmet Market, Tops Market, Home Fresh Mart, Foodland Supermarket, MaxValu, Eveandboy, Watsons, BeautyClub, ร้านโบเมียงและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ สามารถติดตามและดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ [www.swizerstore.com](http://www.swizerstore.com) และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Swizersuperfood สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ที่ โทร. 08 4330 4444